

ประจำวันที่ 14-20 มกราคม 2558

พาณิชย์ไล่สต็อกข้าว 9.9 แสนตัน 29 ม.ค.นี้

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 1/2558 รวมปริมาณ 999,763.61 ตัน แยกเป็น ชนิดข้าว ข้าวขาว 5% ประมาณ 850,000 ตัน และข้าวหอมมะลิ ประมาณ 150,000 ตัน ในคลังของ อคส.และอคก. 36 จังหวัด โดยเป็นระบายแบบรายคลังสินค้าตามสภาพข้าวที่เก็บรักษา

ทั้งนี้ กรมจะประชุมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ หลังจากนั้นกรมฯ กำหนดให้ยื่นซอง วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 08.30-11.30น. และเปิดซองในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ

ทั้งนี้ เงื่อนไขของทีโออาร์ที่ใช้ในการประมูลข้าวแบบรายคลังรอบนี้ จะแตกต่างจากทีโออาร์ที่เปิดประมูลแบบยกกอง โดยจะประกาศราคาเกณฑ์กลางขั้นต่ำของแต่ละคลัง เพื่อให้ผู้สนใจรับทราบและยื่นประมูลเสนอราคารวมทั้งเปิดคลังให้ดูตัวอย่างข้าว และกำหนดให้เอกชนรายเล็กสามารถรวมตัวกันเพื่อเสนอราคาประมูลข้าวได้ แต่ต้องมีหนังสือรอบมอบอำนาจให้เป็นผู้เสนอซื้อเพียงรายเดียว กรณีที่มีการเสนอราคาผ่านเกณฑ์แต่ราคาเท่ากัน จะเปิดให้เสนอราคาใหม่เพิ่มได้แต่ต้องเพิ่มมูลค่าครั้งละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท จนกว่าจะมีผู้เสนอราคาสูงสุด เป็นต้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รมว.พาณิชย์ ตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้ 10-11 ล้านตัน หลังปี 57 ทำนิวไฮ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ คาดว่า ในปี 58 ไทยจะยังคงส่งออกข้าวมากที่สุดของโลกที่ประมาณ 10-11 ล้านตัน จากปี 57 ที่คาดว่าส่งออกได้ราว 10.8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 5,372 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าปี 56 ที่มีปริมาณส่งออก 6.6 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 64% คิดเป็นมูลค่า 4,420 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 22%

"ปีที่แล้วนับว่าเป็นปีที่ปริมาณส่งออกข้าวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันเร่งระบายข้าวตามฤดูกาลผลิตและข้าวในสต็อกของรัฐบาลออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเต็มกำลัง" รมว.พาณิชย์ กล่าว

ทั้งนี้ แนวโน้มการค้าข้าวทั้งของโลกและของไทยในปีนี้จะขยายตัวมากขึ้น โดยผลผลิตข้าวโลกจะมีประมาณ 475.2 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่มีประมาณ 476.9 ล้านตัน หรือลดลง 0.3% เนื่องจากผลผลิตข้าวของไทย อินเดีย ญี่ปุ่น ปากีสถาน อียิปต์ ศรีลังกา และไนจีเรียจะลดลง

ขณะที่การบริโภคข้าวโลกมีประมาณ 482.9 ล้านตัน สูงกว่าผลผลิตข้าวโลก 7.7 ล้านตัน จึงคาดว่า การค้าข้าวโลกจะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ประมาณ 41.92 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 57 ซึ่งมีประมาณ 41.88 ล้านตัน เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าหลายประเทศต้องการนำเข้าข้าวมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนคาดว่านำเข้า 4.0 ล้านตัน ไนจีเรีย 3.5 ล้านตัน อิหร่านและฟิลิปปินส์ประเทศละ 1.7 ล้านตัน

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้วางแนวทางที่จะร่วมกับภาคเอกชนขยายตลาดและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดข้าวไทยกับประเทศผู้นำเข้าหลักในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยให้ความสำคัญกับผู้ซื้อในแต่ละภูมิภาคที่มีความต้องการหลากหลาย ซึ่งข้าวไทยมีความพร้อมที่จะสนองความต้องการในทุกรูปแบบ ดังนี้ ภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน ฮองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบังกลาเทศ ฯลฯ ส่วนใหญ่ต้องการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทย ข้าวเหนียว ข้าวขาว และข้าวนี้

ส่วนภูมิภาคแอฟริกา ได้แก่ แอฟริกาใต้ เซเนกัล โกตดิวัวร์ มอริตานิยะ แคนเมอรูน และกานาส่วนใหญ่ ต้องการนำเข้าข้าวหนึ่ง ข้าวขาว และปลายข้าวหอมมะลิไทย, ภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้แก่ อิหร่าน อิรัก และสหรัฐอเมริกา หารับเอมิเรตส์ต้องการนำเข้าข้าวขาวคุณภาพดี ด้านภูมิภาคยุโรปและอเมริกา ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EC-27) ต้องการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทย ข้าวอินทรีย์ และข้าวลักษณะพิเศษที่มีคุณค่าโภชนาการสูง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในฮ่องกงให้ได้ 10% ในปีนี้

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังพบปะหารือ 3 สมาคมผู้นำเข้าข้าวของฮ่องกง คือ สมาคมผู้นำเข้าและส่งออกข้าวฮ่องกง สมาคมผู้ค้าข้าวฮ่องกง และสมาคมผู้จำหน่ายข้าวฮ่องกง พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือซื้อข้าวไทยระหว่างผู้ส่งออกข้าวไทยและผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง รวมปริมาณกว่า 1 แสนตัน มูลค่าเกือบ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปีนี้ตั้งเป้าจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้ได้ร้อยละ 60 จากเดิมที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 50 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้สูงขึ้นต่อเนื่อง เพื่อกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงอันดับหนึ่ง หรือมีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 90 ส่วนปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทย จะจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิ โดยจะเพิ่มภาษาจีนเข้าไปจากเดิมที่มีการจดทะเบียนเฉพาะภาษาอังกฤษ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า เตรียมที่จะเดินทางไปเจรจาซื้อขายข้าวกับประเทศอื่น ๆ อาทิ อินเดีย สิงคโปร์ และ ญี่ปุ่น เพื่อรักษาตลาดเก่าและหาตลาดใหม่ ซึ่งจะเป็นการกระจายความเสี่ยง เนื่องจากขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม และกัมพูชา เริ่มเข้าไปแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมากขึ้น

ด้าน นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปีนี้จะจับมือร่วมกับผู้ส่งออกข้าวฮ่องกง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดทำโปรโมชั่น การให้ความรู้กับประชาชน และการจัดทำแคมเปญ

ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

จับตาข้าวนาปี สศก.คาดปีนี้ ราคายังทรง แนะเกษตรกรพยายามลดต้นทุน-เน้นคุณภาพ

นายเลิศศักดิ์ ธีระระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวนาปี ซึ่ง สศก. ได้ประมาณการผลผลิตข้าวนาปี (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557) ปีเพาะปลูก 2557/58 โดยภาพรวมผลผลิตมีปริมาณ 27.1 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.06 จากปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว และไม่ประสบภัยหนาวอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เมล็ดลีบและอุทกภัยเหมือนเช่นในช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงตั้งท้องถึงเก็บเกี่ยว ส่วนเนื้อที่เพาะปลูกนั้น พบว่า ลดลงทุกภาค เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ และราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน และเกษตรกรในภาคใต้เปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ ในภาพรวมเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกมากในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2557 เนื่องจากปีนี้ฝนมาล่าช้า

ด้านนายสุรศักดิ์ พันธุ์นพ รองเลขาธิการและโฆษก สศก. กล่าวถึงด้านการตลาดข้าวนาปีว่า เดือนพฤศจิกายน และธันวาคมปี 2557 ซึ่งเป็นเดือนที่ผลผลิตออกมาก พบว่า ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15% ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยตันละ 7,878 และ 7,862 บาท โดยราคาลดลงเมื่อเทียบกับช่วงกันยายนถึงตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งราคาอยู่ที่ตันละ 8,000 บาท และลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ตันละ 8,130 บาท เนื่องจากสต็อกข้าวของรัฐมีจำนวนมาก และมีผลผลิตออกมาต่อเนื่อง

สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 15% ที่เกษตรกรขายได้ พบว่า ลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนตุลาคม 2557 ที่ตันละ 14,179 บาท เหลือเพียงตันละ 11,649 บาทในเดือนธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม

ราคาข้าวมีโอกาสปรับตัวลดลงอีก หากความต้องการข้าวลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าการส่งออกข้าวของไทยจะได้ปริมาณใกล้เคียงกับปี 2557 หรือสูงถึง 10.7 ล้านตัน

ทั้งนี้ เกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางพื้นที่มีการปรับตัวโดยปลูกข้าว Rice Berry แทนข้าวหอมมะลิ เพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นข้าวที่มีความต้องการของตลาดมาก และขายได้ราคาดี ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับราคาข้าวในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าต้นทุน และอาจทรงตัวอยู่ในระดับนี้ในปี 2558 จึงขอให้เกษตรกรพยายามลดต้นทุนการผลิตและผลิตข้าวที่มีคุณภาพ โดยเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดี ใช้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ปลูกข้าวในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง หรือเลือกปลูกพันธุ์ข้าวที่ขายได้ราคาดี มีความต้องการของตลาดสูง จะทำให้เกษตรกรไม่ต้องประสบภาวะขาดทุนหรือขายข้าวได้ราคาต่ำ รองเลขาธิการ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โรงสีสนชดเชยคบ.ชะลอสีแปร

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยว่า เมื่อ 14 มกราคมที่ผ่านมา ผู้ประกอบการค้าข้าว ได้หารือกับนายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังนโยบายชดเชยการสีแปรข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ในปีการผลิต 2557/2558 ว่า เอกชนมีหลายประเด็นที่นำมาหารือ อาทิ รูปแบบการกู้ยืมเงิน ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อแบบตัวสัญญาใช้เงินระยะเวลาการใช้เงินไม่น้อยกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ฤดูกาลผลิตนาปี 2558 โดยใช้ข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรเป็นหลักประกัน คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวที่ได้รับหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว ประเภทโรงสี ทำข้าว และต้องมีสถานที่ในการเก็บข้าวเปลือกได้ตามปริมาณและมูลค่าในหลักประกันสัญญา ซึ่งกรมการค้าภายในและธนาคารจะประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้สนใจยื่นขอกู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นกรมการค้าภายในได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ในการชดเชยดอกเบี้ย 3% ต่อปีให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่ร่วมโครงการ ซึ่งมี 2 แนวทางคือ 1.ธนาคารเรียกเก็บจากรัฐบาลเมื่อตัวสัญญาครบกำหนดในการรับรองการรับซื้อและการเก็บสต็อกของผู้กู้ตามแบบที่กำหนดเพื่อนำไปขอรับการชดเชยจากคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยตามหลักเกณฑ์ต่อไป 2. การจัดสรรเงินงบประมาณชดเชยให้กับธนาคาร ซึ่งธนาคารคำนวณวงเงินชดเชยดอกเบี้ยตามผู้เข้าร่วมโครงการยื่นกู้ เพื่อให้รัฐบาลจัดสรรต้นทุนเงินเพื่อชดเชยเงินตามโครงการให้ธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารจะต้องรายงานผลการดำเนินการรับซื้อ การเก็บสต็อกตามที่รัฐบาลกำหนด

นโยบายดังกล่าวเพื่อรองรับผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรที่จะออกมาในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมนี้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ว่า ในฤดูกาลผลิตข้าวเปลือกนาปี 2558 จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 6.7 ล้านตันโดยช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมจะมีผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน 80% ของผลผลิตทั้งหมด ประกอบกับตลาดข้าวหนึ่งที่สำคัญอย่างไนจีเรียหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญ และเป็นลูกค้าข้าวหนึ่งรายใหญ่ของไทยได้ประสบปัญหาเรื่องรายได้หลังจากราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่อง ทำให้การส่งออกข้าวไทยไปไนจีเรียลดลง

ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องการให้ผู้ประกอบการค้าข้าวมีสภาพคล่องในการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาเพิ่มขึ้นและเก็บสต็อกข้าวเปลือกเพื่อตั้งอุทานในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและรองรับผลผลิตข้าวหนึ่งที่ลดลงและเป็นการดันราคาข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น โครงการสินเชื่อเพื่อรับซื้อข้าวเปลือกในการเก็บสต็อกนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะหากไม่มีนโยบายดังกล่าวออกมาก็จะทำให้กระทบต่อราคาข้าวในประเทศได้ และยังเป็นผลดีต่อตลาดข้าวหนึ่งที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รายงานว่าจะเติบโตขึ้นและหากมีคำสั่งซื้อในอนาคตผู้ประกอบการค้าข้าวก็จะมีข้าวเปลือกในสต็อกไว้สีเพื่อนำไปทำข้าวหนึ่งเพื่อการส่งออกได้ต่อไป โดยนโยบายดังกล่าวกรมการค้าภายในจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ให้ความเห็นชอบเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติในเร็ว ๆ นี้

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

oo

เวียดนาม

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว ขณะที่ราคาภายในเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีความต้องการข้าวเพื่อส่งมอบลูกค้าและมีบางส่วนที่ส่งออกไปประเทศจีนทางแนวชายแดน โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 380 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี อ่อนตัวลงจาก 380-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 350-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

วงการค้าคาดว่าผู้ซื้อข้าวอาจจะกำลังรอให้ถึงช่วงเดือนหน้าซึ่งราคาข้าวจะมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงเมื่อเข้าสู่ช่วงที่ผลผลิตฤดูใหม่ (The winter-spring crop) จะทยอยออกสู่ตลาดและจะออกสู่ตลาดสูงสุดในเดือน มี.ค.

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 5558 ธนาคารกลางเวียดนามได้ออกประกาศปรับอัตราอ้างอิงสำหรับแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1% จาก 21,246 ดอลลาร์สหรัฐ/1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 21,458 ดอลลาร์สหรัฐ/1 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ธนาคารต่างๆ ปรับอัตราแลกเปลี่ยนตามจากการที่เงินดอลลาร์สหรัฐ ต่อเงินประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ ในภูมิภาค รวมทั้งเวียดนามต้องได้อ่อนค่าลงเป็นลำดับ เกือบเท่าอัตราสูงสุดที่ธนาคารกลางกำหนด ทำให้ไม่น่าแปลกใจที่ธนาคารกลางประกาศปรับอัตราครั้งนี้

ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร HSBC กล่าวว่า เวียดนามต้องอ่อนค่าในระดับปานกลาง เนื่องจากยังมีพื้นฐานที่ดี แต่ก็คาดว่าจะมีการปรับอัตราเพิ่มขึ้นอีกในช่วงต่อไปในปี 2015 อาจถึง 21,750 ดอลลาร์ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ธ.ค. 2557 มีจำนวน 472,575 ตัน มูลค่า 224.765 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 12.5% และมูลค่าลดลง 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 540,378 ตัน มูลค่า 246.153 ล้านดอลลาร์ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2557 มีจำนวน 6.316 ล้านตัน มูลค่า 2.789 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 5.5% และมูลค่าลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 6.681 ล้านตัน มูลค่า 2.893 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

นาย Ye Min Aung เลขาธิการของสมาพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุว่า บริษัทส่งออกข้าวของเมียนมาร์ 9 ราย ประกอบด้วย FRP, Myanmar Rice Mill, Golden Land East Asia, Bayintnaung Business Group, MRDC, Shan (North) SPRDC, Ayeyar Patheingyi, MAPCO และ Rakhine Rice and Paddy ได้รับการคัดเลือกให้สามารถส่งออกข้าวอย่างเป็นทางการไปยังประเทศจีนได้ โดยจะเริ่มในเดือน เม.ย. และ พ.ค. นี้

นาย Ye Min Aung ยังได้ระบุว่า ในขั้นตอนแรกนี้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ แต่ในอนาคตบริษัทขนาดกลางและเล็กก็จะได้รับโอกาสบ้าง โดยในขณะนี้ได้มีการเปิดสำนักงานของหน่วยงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว (China Certification and Inspection Group) ที่นครย่างกุ้ง มณฑลเฉิงเต๋อ และ Muse แล้ว

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2557 มีจำนวนประมาณ 3.03 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 89 วัน) เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.95 ล้านตันในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.49 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 490,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 63% เมื่อเทียบกับจำนวน 300,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

(คิดเป็นสัดส่วน 16%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 14 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 96.5%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 14% ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 980,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 29% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 32.3%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 29 วัน)

ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.57 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.44 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 51.7% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 46 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชน มีจำนวนเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่สต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนลดลง 3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ในปีนี้ NFA นำเข้าข้าวประมาณ 1.8 ล้านตัน โดยเป็นข้าวที่มีการซื้อในปีนี้อยู่ประมาณ 1.5 ล้านตัน และอีก 300,000 ตัน เป็นข้าวที่ซื้อเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว และในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมานี้ NFA ได้อนุญาตให้เอกชนสามารถนำเข้าข้าวในโควตาจำนวน 187,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

ฮ่องกง

ในปี 2557 ที่ผ่านมานี้ ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆ รวม 319,800 ตัน ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่นำเข้าประมาณ 328,500 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวนประมาณ 154,300 ตัน (ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 9,100 ตัน ข้าวหอม 134,100 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 11,100 ตัน) เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่นำเข้าประมาณ 146,800 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 48.2% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือเวียดนามจำนวนประมาณ 126,400 ตัน (สัดส่วน 39.5%) ลดลง 7.9% เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่นำเข้าประมาณ 137,200 ตัน และนำเข้าจากจีนประมาณ 23,800 ตัน (สัดส่วน 7.5%) สหรัฐอเมริกา 4,100 ตัน (สัดส่วน 1.3%) ออสเตรเลียประมาณ 6,100 ตัน (สัดส่วน 1.9%) กัมพูชาประมาณ 1,200 ตัน (สัดส่วน 0.4%) และประเทศอื่นๆ รวม 3,900 ตัน (สัดส่วน 1.2%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในปี 2557 มีปริมาณ 13,389 ตัน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,906 ตัน ในปี 2556 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 11,172 ตัน ประเทศจีน 692 ตัน สหรัฐฯ 698 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนธันวาคม 2557 ทั้งหมดรวม 14,100 ตัน และมีสต็อกสำรอง (reserve stock) อีกจำนวน 13,300 ตัน

ที่มา *ศร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 10 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมานี้ โดยกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 61,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดกลางจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 37,000 ตัน ข้าวสารเมล็ดกลางจากประเทศใดก็ได้ (Global quota) จำนวน 12,000 ตัน และข้าวสารเมล็ดยาวจากประเทศใดก็ได้ (Global quota) จำนวน 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 เม.ย.-20 ก.ค. ศกนี้

ส่วนการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 8 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมานี้ ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวปริมาณ 58,000 ตัน ครบตามจำนวนที่ประกาศประกอบด้วย ข้าวสารเมล็ดกลาง จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 25,000 ตัน ข้าวสารเมล็ดกลาง จากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 12,000 ตัน ข้าวสารเมล็ดยาว จากประเทศไทย จำนวน 21,000 ตัน ราคาเฉลี่ยของข้าวที่ประมูล อยู่ที่ตันละ 96,224 เยน (ไม่รวมภาษี) โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าสำหรับข้าวสารเมล็ดกลางระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2558 – วันที่ 10 เมษายน 2558 และข้าวสารเมล็ดยาว ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2558 – วันที่ 20 เมษายน 2558

ที่มา *ศร. โตเกียวประเทศญี่ปุ่น*

อินเดีย

รัฐบาลอินเดียได้พิจารณาปรับระดับของสต็อกธัญพืชขั้นต่ำ (the buffer norms) ขึ้นจากเดิม โดยสต็อกธัญพืช ณ วันที่ 1 เม.ย. ปรับจาก 21.2 ล้านตัน เป็น 21.04 ล้านตัน สต็อกธัญพืช ณ วันที่ 1 ก.ค. ปรับจาก 31.9 ล้านตัน เป็น 41.12 ล้านตัน สต็อกธัญพืช ณ วันที่ 1 ต.ค. ปรับจาก 21.2 ล้านตัน เป็น 30.77 ล้านตัน และสต็อกธัญพืช ณ วันที่ 1 ม.ค. ปรับจาก 25 ล้านตัน เป็น 21.41 ล้านตัน

คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (The Cabinet Committee on Economic Affairs; CCEA) ได้พิจารณาว่า หากสต็อกธัญพืชที่มีอยู่ในปัจจุบันมีมากกว่าสต็อกธัญพืชขั้นต่ำที่จะปรับใหม่ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการระบายสต็อกส่วนที่เกินนี้ออกสู่ตลาดโดยกระทรวงการอาหาร (the Department of Food and Public Distribution) ผ่านการจำหน่ายทั่วไปหรือการส่งออกต่างประเทศ

ที่มา Oryza.com

มัลดีฟส์

ประเทศมัลดีฟส์ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่งจำนวน 9,000 ตัน โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 8 ก.พ. ศกนี้ ซึ่งข้าวหนึ่งจะต้องมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ปากีสถาน อินเดีย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ประเทศในยุโรป หรือ อเมริกาใต้ก็ได้

ที่มา Riceonline.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมกราคม 2558 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2557/58 ในเบื้องต้นจะมีจำนวน 475.467 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 476.96 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2556/57 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะลดลงโดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 102 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 106.54 ล้านตันข้าวสารในปี 2556/57 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงด้วยนั้น เช่น ประเทศปากีสถาน อียิปต์ ญี่ปุ่นและเนปาล เป็นต้น

อย่างไรก็ตามคาดว่าผลผลิตของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น เช่น จีนคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 144.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่ 142.53 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นด้วยนั้น เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ และกัมพูชา เป็นต้น ขณะที่ประเทศไทยคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 20.46 ล้านตันในปี 2556/57

ทางการการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2557/58 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 483.33 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2556/57 ที่มีจำนวน 480.176 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2557/58 คาดว่าจะลดลงเหลือ 99.0 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 106.863 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2557/58 จะลดลงเหลือ 10.993 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 12.393 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2558 จะมีปริมาณ 42.557 ล้านตันข้าวสาร เท่ากับในปี 2557 โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 3.9 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.0 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2557 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.7 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.7 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียและอินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.325 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน มาเลเซีย และแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.1 ล้านตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2558 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ถึง 11.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.3 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2558 จะส่งออกได้ 8.7 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.9 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.4 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.55 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.2 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน อาร์เจนติน่าคาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

